

BowerGroupAsia ประกาศต้อนรับคุณธีระศักดิ์ ศิริพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย



BowerGroupAsia (BGA) มีความยินดีในการประกาศว่า นายธีระศักดิ์ ศิริพันธ์ หรือคุณอาร์ต ได้เข้าร่วมงานกับ BGA ในฐานะกรรมการผู้จัดการเพื่อดูแลธุรกิจในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผลในเดือนมกราคม 2563 คุณธีระศักดิ์จะเป็นผู้นำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 12 ราย เพื่อมอบบริการให้คำปรึกษาระดับ เวิลด์คลาสและบริการสนับสนุนด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์แก่นักลงทุนในไทย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่คุณอาร์ตจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว BGA และรับหน้าที่ดูแลธุรกิจของเราในไทย” นายเออร์เนส ซี บาวเวอร์ ประธานบริหารและซีอีโอของ BGA กล่าว “คุณอาร์ตได้สร้างความสัมพันธ์จนได้รับความไว้วางใจอย่างที่ไม่เคยมีใครเทียบได้จากบรรดาผู้มีส่วนร่วมในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรในชนบท ไปจนถึงกลุ่มบุคคลระดับผู้นำของไทย ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเบื้องหลังข้อตกลงสำคัญ ๆ ระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานประเทศอื่น ๆ ด้วย คุณอาร์ตมีหัวใจนักการทูตและให้ความสำคัญต่อผู้คนเป็นอันดับหนึ่ง อันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เรามองหาในทีมผู้นำของเรา นอกจากนี้ คุณอาร์ตยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงความหวังและความปรารถนาของคนไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ในขณะที่พวกเขามองหาช่องทางคว้าประโยชน์จากโอกาสและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในไทย”

คุณธีระศักดิ์เคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองทางทหารประจำกองทัพไทย และได้ทำงานมาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเมืองแก่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งหน้าที่การงานนี้ทำให้เขาได้มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยอย่างใกล้ชิด

คุณธีระศักดิ์ได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบทั้งในไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งยังคว้าประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่จากสถาบันอันทรองเกียรติดอย่างสถาบันพระปกเกล้าด้วย นอกจากนี้ คุณธีระศักดิ์ยังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ธุรกิจควมระดับปริญญาโท 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์คของเยอรมนีและมหาวิทยาลัยผู้ต้นของจีน และสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นในนิวยอร์ก

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำธุรกิจในสาขาที่เติบโตเร็วเป็นอันดับต้น ๆ ของ BGA” คุณธีระศักดิ์ กล่าว “ผมหวังที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อยกระดับสิ่งที่สำคัญและตอบแทนสิ่งดี ๆ ให้ประเทศของผม”

คุณธีระศักดิ์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของ BGA ที่กระจายตัวอยู่กว้างขวางทั่วเอเชีย โดยบริษัทมีพนักงาน รวมกัน 145 คน ในสำนักงาน 24 สาขาทั่วภูมิภาค

BowerGroupAsia (BGA) เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรงจากต่าง ประเทศทั่วอินโดแปซิฟิก BGA ช่วยให้คุณคัดกรองตลาดที่ซับซ้อนและมีพลังเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกได้อย่างทะลุปรุโปร่ง โดยให้บริการสนับสนุนส่งตรงถึงพื้นที่และมอบข้อมูลข่าวสารที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาและดำเนิน กลยุทธ์ขยายธุรกิจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในเอเชีย รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bowergroupasia.com

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1084128/image_copy.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1084129/BowerGroupAsiaLogo_Logo.jpg